

# GIÁO SƯ, NHÀ GIÁO NHÂN DÂN NGUYỄN ĐỨC BÌNH VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

★ GS, TS HOÀNG NGỌC HÒA

● **Tóm tắt:** Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là một trong những nhà lý luận lớn của Đảng, luôn quan tâm tới sự phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện. Chính tầm nhìn và tư duy chiến lược của GS đã giúp cho Học viện có được đội ngũ cán bộ khoa học đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Đây cũng là bài học kinh nghiệm mà ngày nay Học viện cần phát huy.

● **Từ khóa:** GS Nguyễn Đức Bình, cán bộ khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

**T**rong suốt hơn một phần tư thế kỷ làm lãnh đạo Học viện, trong đó 20 năm là Giám đốc (1982-2001), với trọng trách của mình, GS, NGND Nguyễn Đức Bình đã phát huy truyền thống, kinh nghiệm quý báu của những người đi trước và luôn quán triệt sâu sắc Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: *Khi Đảng đã có đường lối chính trị đúng đắn thì cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng*. Ông đã lãnh đạo Học viện quyết tâm nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng và sự bao vây cấm vận của Mỹ, tiếp đến là sự tan rã của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Trong thời kỳ Giáo sư làm Giám đốc Học viện đã thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng yếu là nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực

tiễn góp phần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện đường lối chính trị của Đảng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị của toàn hệ thống chính trị quốc gia. Nhờ những cố gắng to lớn đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, nhất là Huân chương Sao vàng và Danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, cá nhân GS, NGND Nguyễn Đức Bình được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

GS, NGND Nguyễn Đức Bình luôn quán triệt sâu sắc vai trò của hệ thống trường Đảng các cấp và các cơ quan nghiên cứu cơ sở lý luận nền tảng của Đảng trong đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị của toàn hệ



*Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình*

thống chính trị quốc gia. Với tầm nhìn sâu, rộng cùng với tâm huyết của mình, Ông đã lãnh đạo sát sao, tổ chức thực hiện thành công việc hợp nhất, sáp nhập, sắp xếp lại hệ thống trường Đảng từ Trung ương đến địa phương, bộ, ngành và hợp nhất Viện Mác - Lênin - Hồ Chí Minh với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh một cách hợp lý, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị của hệ thống chính trị các cấp. Nhờ đó, hệ thống trường Đảng từ Trung ương đến địa phương ngày càng được hoàn thiện, hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với nâng cao chất lượng đào tạo được phát huy, các nguồn lực được khai thác, sử dụng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp và nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả ngày càng cao. Vai trò của Học viện Trung tâm trong đào

trào, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình và sự phối, kết hợp các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của hệ thống chính trị, nghiên cứu khoa học được phát huy ngày càng tốt hơn đối với trường Đảng các cấp trên cả nước.

Cuối thập niên 70 và suốt cả thập niên 80 của thế kỷ XX, đời sống của nhân dân ta cực kỳ khó khăn, ngân sách nhà nước thâm hụt lớn. Với tầm nhìn sâu rộng của một nhà lãnh đạo cao cấp, GS, NGND Nguyễn Đức Bình đã lãnh đạo Học viện tập trung mọi nguồn lực cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của hệ thống chính trị trong cả nước, nhất là của các tỉnh phía Nam. Song, Ông vẫn luôn dành sự ưu tiên thỏa đáng cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học của hệ thống Học viện. Ông xác định đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện là "máy cái" để đào tạo, bồi dưỡng nên đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị của hệ thống chính trị quốc gia. Do đó, Ông đã lãnh đạo Học viện liên tiếp mở các lớp đào tạo cán bộ khoa học lý luận chính trị thông qua thi tuyển để đào tạo các khóa nghiên cứu sinh hệ 3 năm và mở các lớp chuyên tu 2 năm. Với phương thức đưa người học tiếp cận với lý luận gốc bằng cách yêu cầu bắt buộc người học trực tiếp đọc các tác phẩm kinh điển và vận dụng những điều đã tiếp nhận, tích lũy được, tiến hành phân tích, luận giải những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, gắn với chương trình, mục tiêu, kế hoạch đào tạo của Học viện. Phương thức đào tạo gắn lý luận gốc với thực tiễn theo cách này làm cho người học ngày càng vững tin và rất hứng thú, ham mê học tập, nghiên cứu. Đào tạo tiến sỹ được mở ở nhiều chuyên ngành như Triết học, Kinh tế - chính trị học, Chủ nghĩa xã

hội khoa học, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Chính trị học, Nhà nước và pháp luật, Quản lý kinh tế, Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Xã hội học... và nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Học viện, đứng đầu là Giám đốc - GS, NGND Nguyễn Đức Bình. Ông không chỉ chăm lo về đời sống tinh thần mà còn chăm lo sâu sát cả đến đời sống vật chất của đội ngũ nghiên cứu sinh. Ngoài việc chỉ đạo các đơn vị khối hậu cần đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng 2 bữa ăn chính theo chế độ tem, phiếu và chi phí do học viên chi trả, Ông đã yêu cầu cấp cho mỗi học viên một suất ăn sáng bằng 1/2 chiếc bánh mì loại lớn trong những năm đất nước còn thiếu đói lương thực trầm trọng. Điều này có tác dụng động viên rất lớn đối với chúng tôi trong bối cảnh tiền lương eo hẹp, còn đất nước rất nghèo và rất khó khăn về nhiều mặt.

Đội ngũ cán bộ khoa học thuộc tất cả các chuyên ngành của hệ thống Học viện, đến đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, phần lớn từng là nghiên cứu sinh các khóa III, IV, V và các lớp chuyên tu, là những người có năng lực trí tuệ và trình độ lý luận tốt. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của cách mạng cả nước, đội ngũ cán bộ khoa học của hệ thống Học viện cần phải được tăng cường cả về số lượng và chất lượng một cách liên tục. GS, NGND Nguyễn Đức Bình đã quyết định giao cho GS, TS Đỗ Nguyên Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện, trực tiếp cùng Vụ Quản lý Đào tạo, Vụ Tổ chức - Cán bộ, phối hợp với các đơn vị hữu quan mở lớp cao cấp lý luận chính trị 2 năm cho 162 học viên, gồm những người còn trẻ tuổi, có bằng đại học, đã trải qua công tác và quân ngũ, là đảng viên. Sau khi hoàn thành chương trình cao cấp lý luận chính trị, Học viện tổ chức thi tuyển, lựa chọn được 62 đồng chí vào đào tạo nghiên cứu

sinh khóa VI để kịp thời bổ sung nhân lực cho các đơn vị khoa học của Học viện và các đơn vị trực thuộc. Hơn thế, Giáo sư yêu cầu Ban lãnh đạo Học viện phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương lựa chọn những cán bộ khoa học đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh (NCS) của Học viện và những cán bộ trẻ tuổi đã tốt nghiệp các khóa đào tạo lý luận chính trị 2 năm tại Học viện, đang công tác ở các địa phương, bộ, ngành, gửi sang Liên Xô làm NCS hoặc thực tập sinh cao cấp, bảo vệ luận án Phó tiến sĩ rồi đưa về tăng cường cho đội ngũ cán bộ khoa học chất lượng cao của Học viện.

Một mặt tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện từ những người đã kinh qua thực tiễn sản xuất, chiến đấu, công tác trong hệ thống chính trị, GS, NGND Nguyễn Đức Bình cũng chỉ đạo các đơn vị tích cực đưa cán bộ khoa học đi thực tế tại các địa phương, bộ, ngành và tổ chức các đoàn cán bộ khoa học của Học viện đi nghiên cứu, tổng kết những vấn đề mới và nóng đang diễn ra. Trong đó có nhiều đoàn do đích thân Giáo sư trực tiếp chỉ đạo như: Nghiên cứu và tổng kết thực tiễn về khoán trong nông nghiệp ở Hải Phòng và một số địa phương khác, góp phần tạo cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc chuyển từ khoán theo Chỉ thị 100 lên khoán theo Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VI vào năm 1988. Đây là Nghị quyết rất quan trọng góp phần tạo ra bước phát triển nhảy vọt trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đưa đất nước ta từ nghèo đói, thiếu lương thực triền miên, hàng năm phải nhập từ 80 vạn đến 1 triệu tấn lương thực, trở thành một nước đảm bảo được an ninh lương thực vững chắc và xuất khẩu gạo đứng hàng thứ ba thế giới. Giáo sư cũng chỉ đạo đưa cán bộ khoa học và học viên đang học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện

về nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan và địa phương, giải quyết điểm nóng ở Thái Bình năm 1997.

Từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện đã đạt được bước phát triển đáng kể cả về số lượng và chất lượng, nhiều cán bộ khoa học đã được phong học hàm, học vị, Học viện đã có đủ năng lực đào tạo học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ. GS, NGND Nguyễn Đức Bình đã giao GS, TS Đỗ Nguyên Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực, phụ trách công tác đào tạo, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Học viện phụ trách công tác Tổ chức - Cán bộ, GS, TS Trần Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Học viện, phụ trách nghiên cứu khoa học, tổ chức triển khai đào tạo chính quy hệ sau đại học. Theo đó, những cán bộ khoa học đã hoàn thành chương trình đào tạo NCS của Học viện, viết và bảo vệ luận án tiến sĩ. Những cán bộ đã hoàn thành chương trình chuyên tu 2 năm, tiến hành bổ sung luận văn, hoàn thiện hồ sơ để được cấp bằng Thạc sĩ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ khoa học có học hàm, học vị của hệ thống Học viện ngày càng tăng, góp phần tích cực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cả về số lượng và chất lượng trong đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của toàn hệ thống chính trị quốc gia, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Học viện.

Sau 10 năm đổi mới, đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, làm tăng thêm thế và lực của Việt Nam để tiếp tục phát triển nhanh hơn trong thời kỳ mới. Quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh như "vũ bão" của cách mạng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới đã gây tác động rất mạnh mẽ đến công cuộc đổi

mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Với tầm nhìn sâu, rộng, GS, NGND Nguyễn Đức Bình đã đặt ra yêu cầu vừa cơ bản vừa cấp bách đối với phát triển mạnh mẽ đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện. Ông đã chỉ đạo các Phó Giám đốc: PGS, TS Tô Huy Rứa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện phụ trách công tác đào tạo, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Học viện phụ trách công tác Tổ chức - Cán bộ, GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Học viện phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các vụ, viện, Văn phòng, tạp chí, nhất là các đơn vị chức năng, như: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Quản lý Đào tạo, Vụ Quản lý Đào tạo sau đại học, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ các Trường chính trị, Văn phòng Học viện,... phối hợp tiến hành xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện theo tầm nhìn vừa tuần tự, vừa "đi tắt", "đón đầu". Với quyết tâm đó, Học viện mở liên tục các khóa cao học, trong đó có những khóa cao học đặc biệt (dài hơn về thời gian đào tạo và được Học viện phụ cấp thêm tiền) nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung đội ngũ giảng viên cho hệ thống trường Đảng và tạo nguồn cung cho đào tạo NCS. Đồng thời, Học viện cũng liên tục tuyển chọn đào tạo NCS thuộc tất cả các chuyên ngành về lý luận chính trị, mở 2 khóa NCS đặc biệt là NCS khóa 12 và NCS khóa 13 với số lượng đông hơn, chọn từ những người tốt nghiệp đại học, có tiềm năng lý luận, phù hợp với các chuyên ngành đào tạo NCS của Học viện, đang công tác ở các cơ quan, đơn vị gắn với chuyên ngành đó, Học viện cấp thêm tiền và dành thời gian đào tạo 4 năm trở lên. Nhờ đó đã bổ sung một lực lượng cán bộ khoa học có học vị Tiến sĩ cho các đơn vị khoa học của Học viện và nhiều cơ quan khác.

Nhằm chuẩn bị cho Học viện khi bước sang thế kỷ XXI không bị hổng hụt về đội ngũ cán bộ khoa học, GS, NGND Nguyễn Đức Bình đã ứng dụng cách làm đa dạng hóa và trẻ hóa nguồn tuyển chọn cán bộ khoa học và phân công TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Thường trực Học viện, phụ trách công tác tổ chức - cán bộ trực tiếp chỉ đạo thực hiện bằng các cách sau:

- Tuyển chọn những Thạc sĩ, Tiến sĩ do các cơ sở khác ở trong và ngoài nước đào tạo, tuyển dụng về công tác tại các đơn vị khoa học của Học viện. Số này gồm 32 người, được tổ chức thành một lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong 2 năm theo chương trình dành cho giảng viên của Học viện, nhằm tăng cường, củng cố cơ sở lý luận nền tảng cho những cán bộ này.

- Tuyển chọn những sinh viên tốt nghiệp đại học vào loại xuất sắc, giỏi và khá, có tiềm năng trí tuệ tốt (phát hiện qua cách thức tổ chức thi tuyển) ở những chuyên ngành phù hợp, nhằm đào tạo, rèn luyện thành những cán bộ khoa học kế cận, có chất lượng để bổ sung cho đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện. Thực hiện chủ trương này, từ đầu năm 2000 bắt đầu chiêu sinh, thu nhận được 270 hồ sơ dự tuyển, qua tổ chức thi tuyển rất chặt chẽ, chọn được 68 em đưa vào đào tạo cao cấp lý luận chính trị và tiếng Anh theo chương trình dành cho đào tạo giảng viên, với thời gian 2 năm, trong đó có 6 tháng đi thực tế "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với người dân và sinh hoạt với Đảng bộ địa phương.

Từ quý 2 năm 2001, GS, NGND Nguyễn Đức Bình được nghỉ hưu, PGS, TS Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được Bộ Chính trị phân công kiêm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện, phụ trách công tác tổ chức - cán bộ của Học viện đã rất

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện mà GS, NGND Nguyễn Đức Bình đã lãnh đạo triển khai thực hiện. Ví thế, 2 lớp đào tạo bổ sung đội ngũ cán bộ khoa học của học viện kết thúc đạt kết quả tốt đẹp. Tiếp sau đó, số cán bộ này đều được tiếp tục đào tạo trở thành thạc sĩ, tiến sĩ ở các trung tâm đào tạo có uy tín trong và ngoài nước, phần lớn cán bộ trong số này đã phát triển nhanh, trở thành những cán bộ khoa học lý luận thực thụ và cán bộ chủ chốt của các đơn vị khoa học của Học viện.

Với sự ủng hộ và lãnh đạo, chỉ đạo của GS, NGND Nguyễn Đức Bình về đào tạo, bổ sung, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện như vậy, nên ở thập niên đầu của thế kỷ XXI, Học viện đã có đội ngũ cán bộ khoa học với 18 giáo sư và khoảng 50 phó giáo sư, hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ,... đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị và cán bộ nghiên cứu khoa học lý luận, tổng kết thực tiễn, được Đảng và Nhà nước giao phó.

Có thể nói, trong suốt hơn 1/4 thế kỷ là cán bộ lãnh đạo Học viện, trong đó có 20 năm làm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS, NGND Nguyễn Đức Bình, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã rất tâm huyết và đầu tư nhiều công sức lãnh đạo, chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện - tạo nên đội ngũ những "máy cái", vừa làm tốt hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc hoàn thiện đường lối, vừa làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của toàn hệ thống chính trị quốc gia, góp phần to lớn làm nên những thắng lợi vẻ vang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam □